
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2558 

วันจันทร์ ที่  9  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  ๑3.๐๐  น. 
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  

 
ผู้เข้าประชุม  
๑. นายว่าหาบ         เทพแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
๒. นายทิพย์ยศ        ณ   พัทลุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๒  
๓. นายร่อเฉด องศารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๒ 
๔. นายเกียรติศักดิ์ ชาญณรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๓ 
๕. นายวินัย พลหลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  3 
๖. นายสมพร เพชรเพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๕ 
๗. นายสมโชค เพ็ชรหวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๖ 
๘. นายพรพจน์ เพชรหวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๖ 
๙. นายวีระศักดิ์ หูเขียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๗ 

๑๐. นายธนพนธ์ ทองประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๘ 
๑๑. นายชีพ ไข่แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑๐ 
๑๒. นายทวีศักด์ิ เพ็ชรหวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑๐ 
๑๓. นายวีระเดช กังแฮ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑๑ 
๑๔. นายนิวัฒน์ ฟุกล่อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑๒ 
๑๕. นายสุเมธ   ลีลาวิจิตรกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑๒ 
๑๖. นายสนิท เพียรมิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา/เลขานุการสภาอบต.บ้านนา 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. นายกิตติ            เจริญฤทธิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
๒. นายชัยทัด          เนตรทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑ 
๓. นายบุญโชค ชูแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑ 
๔. นายสมคิด จิตรหลัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๔ 
๕. นายสุชาติ ชายภักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๕ 
๖. นางสาวอริสา ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๗ 
๗. นายไพโรจน์ ชัยหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๘ 
๘. นายวีระวัฒน์ ฤทธิ์หมุน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๙ 
๙. นายระลึก พลหลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑๑ 

 

ผู้ลาประชุม 
-ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายโชคดี               เพชรหวล         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
๒.  นายทรงพล             เพง็เซ่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
3.  นายสมพร           ชูอ่อน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
4.  นางสาวปิยมาส        ณ  พัทลุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 

/เปิดประชุม... 



 ๒ 

เปิดประชุมเวลา  ๑3.๐๐  น.        
โดยมี นายว่าหาบ  เทพแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ท าหน้าที่เป็นประธาน

ในที่ประชุม และ นายสนิท  เพียรมิตร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ท าหน้าที่เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนา  โดยที่ประชุมได้ประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้    

นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

-  กระผม นายสนิท เพียรมิตร  ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านนา  ไดส้ ารวจสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ซึ่งเข้าประชุมเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก ทั้งหมด  จึงขอเสนอแนะให้ประธานสภาฯ กล่าวเปิด
การประชุม 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  สมัยสามัญ  สมัยที่  
๑  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2558  เพ่ือขออนุมติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ  2558  และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี
งบประมาณ  2558  ครั้งที่  2  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  1 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  จะจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา   
เสพติด อบต.บ้านนาคัพ  ครั้งที่  17 ประจ าปี  2558  จึงขอเรียนต่อสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ให้จัดหานักกีฬาเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันและสมัคร
เข้าร่วมแข่งขัน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 -  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2558  วันอังคาร ที่  20  มกราคม  2558 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจ าปี ๒๕๕8  วันอังคาร 
ที่  20  มกราคม  2558  ว่ามีข้อบกพร่อง หรือควรแก้ไขอีกหรือไม ่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มีแก้ไขรายงานการประชุม 
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีการขอแก้ไขรายงานการประชุม  กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  สมัยที่  1 ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๕8  
เมื่อวันอังคาร  ที่  20  มกราคม  2558  ด้วยครับ 
 

ที่ประชุม/นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

มีมติรับรอง     14    เสียง 
ไม่รับรอง               ไม่มี 
งดออกเสียง            ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓                

 

-  ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 
       1  ปรับปรุงโรงจอดรถที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
       2  จัดซื้อแผงเหล็กก้ันจราจร 
       3  จัดซื้อเก้าอ้ี 
 

/4  จัดซื้อรถ… 



 ๓ 

       4  จัดซื้อรถยนต์ส านักงาน 
       5  จัดซื้อซัมเมิร์ส ขนาด  1.5  แรงม้า 220-250 โวลท์ จ านวน 2  เครื่อง 
       6  จัดซื้อใบพัดซัมเมิร์ส  ขนาด  1.5  แรงม้า  จ านวน  3 เครื่อง 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 
-  ตามที่คณะกกรมการพิจารณาแผนพัฒนาสามปี  ได้ประชุมและมีมติให้เพ่ิมเติม
แผนพัฒนาสามปี  บัดนี้ทางผู้บริหารได้น าเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านนา  เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
       1  ปรับปรุงโรงจอดรถที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
       2  จัดซื้อแผงเหล็กก้ันจราจร 
       3  จัดซื้อเก้าอ้ี 
       4  จัดซื้อรถยนต์ส านักงาน 
       5  จัดซื้อซัมเมิร์ส ขนาด  1.5  แรงม้า 220-250 โวลท์ จ านวน 2  เครื่อง 
       6  จัดซื้อใบพัดซัมเมิร์ส  ขนาด  1.5  แรงม้า  จ านวน  3 เครื่อง 

ที่ประชุม -  มีมติให้ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1  ขออนุมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  
2558  หน้า 30 (กองช่าง) หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้
บานเลื่อนกระจก 3  ฟุต  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบ  
จ านวน  1  ตู้  งบประมาณ  4,000.-  บาท  แก้ไขเป็น  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้บานเลื่อนกระจก  3 ฟุต  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต  จ านวน  1  ตู้ งบประมาณ  4,000.-  บาท 
4.2  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2558  ครั้งที่  2  
จ านวน  4  โครงการ ดังนี้ 
        4.2.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่านา  หมู่ที่  4  
ต าบลบ้านนา  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  
ระยะทางยาว  9.80  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  งบประมาณ  
25,700.-  บาท 
        4.2.2  โครงการปรับปรุงบริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
งบประมาณ  97,000.-  บาท   
        4.2.3  จัดซื้อซัมเมิร์ส  ขนาด  1.5  แรงม้า  220-250 โวลท์  จ านวน  
2  เครื่อง  งบประมาณ  53,400.-  บาท 
        4.2.4  จัดซื้อใบพัดซัมเมิร์ส  ขนาด  1.5  แรงม้า  จ านวน  3  เครื่อง 
งบประมาณ  37,350.-  บาท   รวมงบประมาณ  213,450.-  บาท 

 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ได้ขออนุมติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2558  หน้า 30 (กองช่าง) หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้บานเลื่อนกระจก 3  ฟุต  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบ จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ  4,000.-  บาท  
แก้ไขเป็น หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต   
 

/เพื่อจ่ายเป็น... 



 ๔ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต  จ านวน  1  ตู้ งบประมาณ  
4,000.-  บาท  และขออนุมัติเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  
2558  ครั้งที่  2  จ านวน  4  โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  213,450.-  บาท  
ขอเรียนเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดและความจ าเป็นที่ต้องจ่ายขาดเงินสะสมใน
ครั้งนี้ครับ 
 

นายโชคดี  เพชรหวล 
นายก อบต.บ้านนา 

-  กระผม นายโชคดี  เพชรหวล  ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
ขอชี้แจงดังนี้ครับ 
-  ตามท่ีกระผมได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2558  ครั้ง
ที่  2  จ านวน  4  โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  213,450.-  บาท นั้น  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตต าบลบ้านนา  เพราะการจ่ายขาดเงิน
สะสมช่วงหน้าแล้งเวลาผู้รับเหมาด าเนินการจะท าได้ง่ายกว่าช่วงหน้าฝน  และถ้า
หากไม่ด าเนินการแก้ปัญหาเรื่องถนนและน าประปา  จะท าให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
 

นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

-  กระผมนายสนิท  เพียรมิตร  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ตามระเบียบวาระ
ที่  4  เรื่องเพ่ือพิจารณา  4.1  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณ (กองช่าง) หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  หมวดที่ 4  การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 เป็นอ านาจสภาท้องถิ่น 
        ดังนั้น  จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  
2558  หน้า 30 (กองช่าง) หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้
บานเลื่อนกระจก 3  ฟุต  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบ  
จ านวน  1  ตู้  งบประมาณ  4,000.-  บาท  แก้ไขเป็น  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้บานเลื่อนกระจก  3 ฟุต  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต  จ านวน  1  ตู้ งบประมาณ  4,000.-  บาท 
 

ที่ประชุม/นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

เห็นชอบ     14   เสียง 
ไม่เห็นชอบ     ไม่มี 
งดออกเสียง    ไม่มี 

นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

-  ส าหรับการจ่ายขาดเงินสะสมควรค านึงถึงสถานะทางการคลังเป็นส าคัญและ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมกล่าวโดยสรุปคือ การจ่ายขาดเงิน
สะสมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มิใช่เรื่องเร่งด่วนให้พิจารณาจัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเ พ่ิมเติมหรือโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาตั้งก่อนเป็นอันดับแรกและในกรณีท่ี 
อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนา  และมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานและต้อง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่   12  
ตุลาคม  2553  และที่ มท 0808.2/ว 2150 ลงวันที่  27 พฤษภาคม  2556  
โดยเคร่งครัด  และส าหรับการจัดซื้อซัมเมิร์ส 2 เครื่อง  พร้อมใบพัดซัมเมิร์ส 3 
เครื่อง  การตั้งงบประมาณควรด าเนินการตามมาตรฐานครุภัณฑ์  โดยเคร่งครัด 

/นายว่าหาบ… 



 ๕ 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 
 
 

-  ต่อไปเป็นการลงมติเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2558   
ครั้งที่  2  จ านวน  4  โครงการ เป็นจ านวนเงิน  213,450.- บาท  สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2558  ครั้งที่  2
จ านวน  4  โครงการ เป็นจ านวนเงิน  213,450.- บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ    

ที่ประชุม/นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

เห็นชอบ     14   เสียง 
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งดออกเสียง   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะหารือบ้างครับ 

นายโชคดี  เพชรหวล 
นายก อบต.บ้านนา 

-  กระผม นายโชคดี  เพชรหวล  ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
ขอชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาด าเนินงานในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนา  ของกรมทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา  มีหลายโครงการบางโครงการเป็นโครงการปรับปรุงถนนสายเก่า 
บางโครงการด าเนินการก่อสร้างใหม่  ส่วนรายละเอียดต่างๆกระผมของให้รอง-  
สมพร  ชูอ่อน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ชี้แจงรายละเอียด   
 

นายสมพร  ชูอ่อน 
รองนายก อบต.บ้านนา 

-  กระผมนายสมพร  ชูอ่อน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ขอ
ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางหลวงชนบท  ซึ่ง
ตอนนี้ทางกองช่าง  ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ ปร.4 และ ปร.5  เรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือส่งให้กับทางหลวงชนบทต่อไป 
          ส าหรับโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ได้ด าเนินการแล้วมี 
ดังนี้ 
          1.  ถนนสายหัวควน หมู่ที่ 5 
          2.  ถนนสายหนองปรือ หมู่ที่ 6,9 
          3.  ถนนสาย หมู่ที่ 7 
          4.  ถนนสายท่าโต๊ะหมก  หมู่ที่  11  

           และมีการด าเนินการปูทับเส้นทางถนนลาดยางสายท่าเรือหินคอกควาย  
ระยะทาง  500  เมตร  งบประมาณ  2,000,000.-  บาท  ส าหรับถนนสายหัว
ควน – หินคอกควาย  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  9,000,000.-  บาท  ส่วนอีก 3 
สาย  อยู่ระหว่างประสานงานคงได้รับจัดสรรในเร็วๆนี้  ส่วนสะพาน หมู่ 6,8 อยู่
ระหว่างประมาณงานด้วยเช่นกัน 

นายโชคดี  เพชรหวล 
นายก อบต.บ้านนา 

-  กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมถนนสายบ้านหนองยายแม็ม หมู่ที่ 1  ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากทางหลวงชนบท  15  ล้านบาท  เพ่ือปูทับทับเส้นทางเดิม  
ส าหรับถนนสายหนองโต๊ะ หน้าวัด อยู่ระหว่างประกาศ และสาย หมู่ที่ 6,8 อยู่
ระหว่างประสานงาน  ทางหลวงชนบทแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านนา  ช่วยปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน  และขอแจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบด้วยว่า เมื่อวันที่  18  มกราคม  2558  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย  ได้ตรวจติดตามโครงการถนนสายท่ากง หมู่ที่ 10  

   /นายนิวัฒน์… 
 



 ๖ 

นายนิวัฒน์  ฟุกล่อย 
ส.อบต.หมูที ่12 

-  กระผมนายนิวัฒน์  ฟุกล่อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  
๑2  ขอถามเกี่ยวกับถนนสายบ้านนางล้วน  กระผมได้ท าหนังสือถึงองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนา  มาหลายครั้งแล้วอยากทราบว่าทางผู้บริหารจะด าเนินการ
เมื่อไหร่  ตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับ 

นายสมพร  ชูอ่อน 
รองนายก อบต.บ้านนา 

-  กระผมได้ให้ทางกองช่างไปด าเนินการวัดถนนส่ายดังกล่าวแล้วมีระยะทาง  
200  เมตร  ตอนนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 

นายทวีศักดิ์  เพ็ชรหวล 
ส.อบต.หมูที่ 10 

-  กระผมนายทวีศักดิ์  เพ็ชรหวล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
หมู่ที่  ๑0  ขอปรึกษาเกี่ยวกับแผงไฟจราจรควรมีกฎระเบียบในการยืมใช้แต่ละ
ครั้ง 

ที่ประชุม -  เห็นควรให้ยืมแผงไฟจราจรแต่ละครั้งต้องมีการวางเงินมัดจ าครั้งละ 500 บาท  
เมื่อส่งคืนก็สามารถรับเงินมัดจ าคืนได้ 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะหารือบ้างครับ 

ที่ประชุม -  ไม่มี 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ  

-  ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและขอ
ปิดประชุมครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  15.05  น. 
            

                                   (ลงชื่อ)         สนิท  เพียรมิตร        ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นายสนิท  เพียรมิตร) 

                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 

 (ลงชื่อ)      ทวีศักดิ์  เพ็ชรหวล      ผู้ตรวจรายงานการประชุม                (ลงชื่อ)    วีระเดช  กังแฮ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายทวีศักดิ์  เพ็ชรหวล)                        (นายวีระเดช  กังแฮ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมูที่  10                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมูที่  11 
 

 

                                       (ลงชื่อ)       ทิพย์ยศ  ณ  พัทลุง       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายทิพย์ยศ  ณ  พัทลุง) 

                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมูที่  2 
 

                                    (ลงชื่อ)         ว่าหาบ  เทพแก้ว         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายว่าหาบ  เทพแก้ว) 

                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 


